



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๖ มูลค่าข่าว ๒๓๖,๘๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กระบี่พล “จารุพร ลิ้มปิติ” รางวัลกีฬาขี่ม้า เจริญเงิน-ทองแดงซีเกมส์

“กีฬาขี่ม้า” นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในชีวิตที่ทำให้สาวน้อยหน้าตาคมเข้มลูกครึ่งไทย-อินโดนีเซีย อย่าง “ทราย” นางสาวจารุพร ลิ้มปิติ นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ประสบความสำเร็จ และสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศไทย หลังคว้าเหรียญเงิน-ทองแดง กีฬาซีเกมส์ SEA Games ณ เนปิตอร์ ประเทศเมียนมาร์ ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน “ทราย” นางสาวจารุพร ลิ้มปิติ วัย 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (International College for Sustainability) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นลูกสาวคนเล็กของคุณแม่พลสิริ ลิ้มปิติ ทราย เล่าว่า คุณแม่เป็นนักกีฬาขี่ม้า ส่งเสริมลูกสาวคนนี้เริ่มขี่ม้า ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เข้าร่วมในสโมสรชมรมขี่ม้า ทหารม้ารักษาพระองค์ เริ่มจากตามพี่สาวและลูกพี่ลูกน้องในครอบครัว ลิ้มปิติ ไปเรียนขี่ม้ากับครูมานะ สอนกระโถก และเริ่มแข่งขี่ม้าในประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเมื่ออายุเพียง 9 ขวบ เรียนกับครูมานะระยะหนึ่งจึงมาเรียนกับครูพี่ฝน หรือกิติพงษ์ ยิ่งฟ่อง

“การเรียนขี่ม้าในช่วงแรกไปเพราะคุณแม่และพี่ๆ น้องๆ ในครอบครัว ซึ่งครอบครัวทรายเป็นครอบครัวใหญ่ ตอนไปขี่ม้าครั้งแรกๆ ก็ไม่ได้ชอบ แต่พอทำบ่อยๆ ก็เริ่มสนุกและยังทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย จากนั้นก็ขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทำให้เรามีไฟ เกิดความกระตือรือร้น”

หลังจากที่ทรายเลือกเรียนขี่ม้า จนทำให้เป็นที่ฟ้าโปรดที่ทำให้ชีวิตของเธอผูกพันกับม้า อย่างแยกไม่ออก “มื่กับนักกีฬาขี่ม้าเป็นสิ่งที่คู่กัน เราต้องเข้าใจม้าที่เราจะขี่ มีอยู่ตัวหนึ่งที่ทรายผูกพันกับเขามาก ชื่อ ยอดชาย จากม้าที่ต่อมาก แต่เมื่อเรารู้ใจเขา ทำให้พิชิตเขาได้ กลายเป็นม้าที่ก้าวกระโดดเยี่ยมมาก และมีโอกาสได้ฝึกยอดชายและมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นม้าตัวโปรดของชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์ที่ทำให้ทรายจดจำเขาได้อย่างไม่เคยลืมเลือน” เธอย้อนรำลึกถึงความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขกับยอดชาย เจ้าม้าแสนดีที่

อ่านต่อ หน้า 15 >>



จารุพร ลิ้มปิชาติ

วันนี้แม่ยอดชายจะจากไป แต่ทรายก็ไม่เคยลืมม้าตัวนี้เลย

ทราย บอกอีกว่า เธอเก็บโบจากการแข่งขันมาทุกสีแล้ว แกรมยังได้ถ้วยหลายใบ แต่รางวัลที่ประทับใจที่สุด คือ รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Queen's Cup) เมื่อ ปี 2012 รางวัลชนะเลิศ BTH Super League เมื่อปี 2008 โดยต้องแข่งสะสมคะแนนถึง 3 สนาม รางวัลที่ 4 ใน Ranking สะสมคะแนนรุ่น Young Rider 2012 โดยภูมิใจมากกับการใช้ม้าที่ผสมพันธุ์และเป็นผลผลิตของกองทัพกไทยเองเข้าแข่งขันในรุ่น 120 ซม. โดยได้ร่วมฝึกมาตั้งแต่ม้า 5 ขวบ การร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน CSIY-B2013 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลในกีฬาในกีฬา มหาวิทยาลัยครั้งที่ 41 ปี 2013 Rising Star Award 2013 (rising star of the club)

สิ่งที่เธอภูมิใจมากและถือเป็นความใฝ่ฝันที่สุดในชีวิตของการเป็นนักกีฬาก็คือ ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันSEA Games ณ เนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ และเดินทางไปแข่งขันในวันที่ 17 ธ.ค.2556 ที่ผ่านมา ทรายคว้าวางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม และเหรียญเงินประเทศบุคคลมาครองได้อย่างสมภาคภูมิใจ กับผลงานการเป็นนักกีฬาทีมชาติครั้งแรก ที่สร้างผลงานได้อย่างเยี่ยมยอด

รางวัลการขี่ม้าประเภททีมและประเภทบุคคลทั้งสองเหรียญนั้น พิสูจน์ให้รู้ว่า ความพยายามในการฝึกฝนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด อีกทั้งต้องแบ่งเวลาเรียน เวลาส่วนตัว เวลาฝึกซ้อมให้เกิดความสมดุล และเมื่อไหร่ที่ทุ่มเทร่างกายแรงใจเพื่อการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง อีกทั้งมีแรงใจจากคุณแม่ พี่สาวและเพื่อนๆ จึงทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ไม่ยาก ■

